



ประกาศจังหวัดจันทบุรี

เรื่อง ขอความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการตรวจก่อนตัดของจังหวัดจันทบุรี

ด้วยจังหวัดจันทบุรี ได้กำหนดมาตรการตรวจก่อนตัดทุเรียน (ตรวจเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้ง ในเนื้อทุเรียนก่อนตัด) เพื่อควบคุมและป้องกันทุเรียนด้อยคุณภาพ (ทุเรียนอ่อน) ออกสู่ตลาด ในฤดูกาลผลิต ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นกลไกในการสนับสนุนการปฏิบัติในการควบคุมและป้องกันทุเรียนด้อยคุณภาพ (ทุเรียนอ่อน) เพื่อให้เกษตรกร มือตัด แผงรับซื้อ และผู้ประกอบการ (ล้ง) ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การตัด การซื้อขายทุเรียน และเพื่อยกระดับคุณภาพของทุเรียนจังหวัดจันทบุรี เพื่อให้การดำเนินการ ตามมาตรการตรวจก่อนตัด (ตรวจเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งในเนื้อทุเรียนก่อนตัด) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จังหวัดจันทบุรี จึงขอความร่วมมือจากเกษตรกร มือตัด จุดบริการตรวจก่อนตัด ล้ง เจ้าหน้าที่ชุดตรวจสอบ คุณภาพก่อนปิดตู้ส่งออก (ทีมเล็บเหยี่ยว) และแผงรับซื้อทุเรียนในตลาดค้าส่ง ให้ปฏิบัติดังนี้

๑. เกษตรกรและมือตัดทุเรียน ต้องเก็บตัวอย่างทุเรียนในสวนของตนเองหรือในสวนที่จะตัด และนำไปตรวจเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งในเนื้อทุเรียน ก่อนตัดอย่างน้อย ๓ วัน ณ จุดบริการตรวจเปอร์เซ็นต์ น้ำหนักแห้งในเนื้อทุเรียน ณ สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานเกษตรอำเภอ หรือจุดบริการที่จังหวัดจันทบุรี กำหนดไว้ ทั้งในระดับตำบลและหมู่บ้าน จุดบริการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี และจุดบริการที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี

๒. จุดบริการตรวจก่อนตัด ต้องออกหนังสือรับรองผลการตรวจเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งในเนื้อ ทุเรียนให้กับเกษตรกร หรือมือตัดทุเรียน ที่ส่งตัวอย่างทุเรียนตรวจทุกตัวอย่าง

๓. สถานประกอบการ (ล้ง) ต้องสื่อสารกับเกษตรกรและมือตัดทุเรียนให้ปฏิบัติตามมาตรการ ตรวจก่อนตัดอย่างเคร่งครัด และทุกครั้งที่ได้รับซื้อทุเรียนจากเกษตรกรหรือมือตัด ทั้งในจังหวัดจันทบุรี และจาก จังหวัดอื่นๆ ต้องขอหนังสือรับรองผลการตรวจเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งในเนื้อทุเรียน จากจุดบริการตรวจก่อนตัด

๔. ชุดปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพก่อนปิดตู้ส่งออก (ทีมเล็บเหยี่ยว) ต้องขอตรวจหนังสือรับรอง ผลการตรวจเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งในเนื้อทุเรียน และให้ลงชื่อกำกับในหนังสือรับรองผลการตรวจเปอร์เซ็นต์ น้ำหนักแห้งในเนื้อทุเรียน ในแต่ละรอบของการตรวจสอบคุณภาพก่อนปิดตู้ส่งออก

๕. แผงรับซื้อทุเรียนในตลาดค้าส่งต้องขอหนังสือรับรองผลการตรวจเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้ง ในเนื้อทุเรียน จากผู้นำทุเรียนมาขาย เพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหา ทุเรียนด้อยคุณภาพ (ทุเรียนอ่อน) ที่มาตรวจแผงรับซื้อ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ - ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ หากไม่มีหนังสือรับรองผลการตรวจ เปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งในเนื้อทุเรียน และมีการตรวจพบทุเรียนด้อยคุณภาพ (ทุเรียนอ่อน) ทั้งในรถบรรทุก ในแผงรับซื้อ และในล้ง จังหวัดจันทบุรีจะใช้มาตรการทั้งทางการปกครองและทางกฎหมาย เพื่อดำเนินการลงโทษ กับผู้กระทำผิดต่อไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายมนต์สิทธิ์ โทศาชอน)   
ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี